



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๓๘๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ขั้นตอนที่ ๕ การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๕๙๔ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๑๓๐๑/๑๑
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ ๗ แนวทาง เพื่อให้การดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ
การศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ขอความร่วมมือจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการฯ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทางที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนด และแจ้งปฏิทิน
การดำเนินงานโครงการฯ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า การดำเนิน
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๗ ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนที่ ๕ การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้มีข้อเสนอแนะให้
คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ จังหวัด จัดให้มีการประชุมชี้แจงนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครองอีกครั้ง หลังจากที่นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
เพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ แล้ว โดยมีส่วนราชการหรือผู้แทนหน่วยงานหลัก ประกอบด้วยสถาบัน/สำนักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ทั้งนี้ จากการติดตามการดำเนินโครงการฯ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รับรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกว่า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ
แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้ปกครอง
และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า แนวทางดังกล่าวของจังหวัดพิษณุโลก
จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ ในการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโครงการฯ และประโยชน์
ที่จะได้รับจากการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จึงขอความร่วมมือจังหวัดพิจารณาปรับใช้ในการดำเนินการ

/ของคณะกรรมการ ...

ของคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษา
ภาคบังคับ ระดับพื้นที่ (ขั้นตอนที่ ๕ การสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย) ตามที่เห็นสมควรต่อไป
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางนิภาวัลย์ เพ็ชรผึ้ง โทร. ๐๘๑ - ๙๒๕๐๓๑๖



<https://n9.cl/2kz2o>